

TỈNH ỦY QUẢNG TRỊ  
BAN TUYÊN GIÁO

\*

Số 1062- CV/BTGTU  
V/v gửi Đề cương tuyên truyền

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Quảng Trị, ngày 06 tháng 6 năm 2024

- Kính gửi:*
- Các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
  - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
  - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,
  - Sở Thông tin và Truyền thông,
  - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh,
  - Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy và Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc.

Thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày đồng khởi Cửa (05/7/1964 - 05/7/2024), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Huyện ủy Cam Lộ biên soạn Tài liệu tuyên truyền gửi các địa phương, đơn vị (gửi kèm "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày đồng khởi Cửa (05/7/1964 - 05/7/2024)").

Đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c),
- Lãnh đạo Ban,
- Lưu VT, Phòng TT-BC-XB

K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quốc Khánh



## ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 60 năm ngày đồng khởi Cửa (05/7/1964 - 05/7/2024)

-----

Kỷ niệm 60 năm ngày đồng khởi Cửa (05/7/1964 - 05/7/2024) là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng, anh dũng, kiên cường trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước của Đảng bộ, quân và dân Cam Lộ; qua đó giáo dục lòng yêu nước và truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương, khơi dậy lòng tự hào dân tộc; tri ân những đồng chí, đồng bào đã từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, nhất là trong phong trào đồng khởi.

### I. BỐI CẢNH, DIỄN BIẾN CỦA PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI

#### 1. Bối cảnh

Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam được ký kết, đất nước bị chia cắt làm hai miền. Ở miền Nam, Mỹ thiết lập chính quyền Ngô Đình Diệm và quân đội tay sai, chúng đã tiến hành nhiều cuộc thảm sát đẫm máu và thực hiện chiến lược mang tên “tố cộng, diệt cộng”, sử dụng bạo lực phát xít, lê máy chém khắp miền Nam. Từ cuối năm 1960, hình thức thống trị bằng chính quyền tay sai độc tài phát xít Ngô Đình Diệm bị thất bại. Đế quốc Mỹ thay đổi chiến lược, chuyển sang “Chiến tranh đặc biệt” để đối phó với cách mạng miền Nam, đặc điểm của chiến lược này là dùng quân đội ngụy - tay sai làm công cụ tiến hành chiến tranh. Chúng càn quét, dồn dân vào ấp chiến lược trên quy mô lớn theo chiến thuật “tát nước bắt cá” để đưa Nhân dân vào các trại tập trung, tách lực lượng cách mạng ra khỏi Nhân dân, còn quân chủ lực ngụy mở các cuộc hành quân càn quét nhằm loại trừ bộ đội và du kích của ta.

Ở tỉnh Quảng Trị, Mỹ - Diệm coi việc lập ấp chiến lược là “quốc sách” và là “xương sống” của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”. Là nơi tập trung lực lượng chính trị, quân sự mạnh của địch nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự chi viện của miền Bắc xã hội chủ nghĩa vào miền Nam; thời kỳ này, chúng tăng cường bắt lính xây dựng sư đoàn 1, sư đoàn giới tuyến, lực lượng bảo an, tổ chức các trung đội dân quân tự vệ quận, xã, thôn, đi đôi với ném bom, phát quang các vùng căn cứ cách mạng, các tuyến hành lang dọc Trường Sơn, khu giới tuyến quân sự tạm thời bờ nam sông Bến Hải, hòng cắt đứt các con đường liên lạc, vận chuyển từ miền Bắc vào miền Nam. Thực hiện âm mưu đó, ngoài việc xây dựng “Áp chiến lược điển hình” của tỉnh, tại huyện Cam Lộ, Mỹ - Diệm đã lập Đoàn chỉ đạo của quận gồm: Công dân vụ, thông tin, bảo an và xây dựng áp điển hình của huyện để triển khai ra diện rộng.

Nhận thấy được vị trí chiến lược về quân sự của vùng Cù (nơi triều đình Nhà Nguyễn chọn xây dựng thành Tân Sở làm căn cứ kháng chiến chống Pháp vào những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX), đế quốc Mỹ và tay sai đã đưa lực lượng đến đây để xây dựng đồn bốt, lập ấp chiến lược, tạo thành lá chắn phía Tây của trục đường số 9 huyết mạch, chúng ra sức dồn dân lập ấp, xây dựng các khu tập trung nhằm kiểm soát, khống chế nghiêm ngặt quần chúng, nhằm thủ tiêu tinh thần đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta. Chúng thành lập bộ máy Ban trị sự “*Áp chiến lược*” với đầy đủ các phương tiện giao thông, liên lạc; lập hương ước, quy chế ấp chiến lược, củng cố lại các tổ chức “*Tam gia liên bảo*”; “*ngũ gia liên bảo*”, phát động đợt “*tổ cộng*” mới mệnh danh là “*Chiến dịch quyết thắng*”. Huy động mọi lực lượng thực hành khủng bố, đàn áp toàn diện cả quân sự, chính trị, tâm lý và kinh tế...

## **2. Diễn biến và kết quả của phong trào đồng khởi**

Trước tình hình đế quốc Mỹ gia tăng can thiệp và đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng miền Nam, tháng 12/1963, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá III) tổ chức Hội nghị lần thứ 9, ra Nghị quyết về phương hướng của cách mạng miền Nam. Nghị quyết vạch rõ: “*Chúng ta cần phải và có khả năng kiểm chế và thắng địch trong loại “Chiến tranh đặc biệt”, phải luôn luôn nâng cao cảnh giác và tích cực chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó nếu đế quốc Mỹ mạo hiểm mở rộng cuộc chiến tranh ở miền Nam thành “Chiến tranh cục bộ”*”. Ngày 27/3/1964, tại thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập Hội nghị chính trị đặc biệt. Người vạch rõ âm mưu và hành động chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ và kêu gọi: “*Mỗi người dân chúng ta hãy làm việc bằng 2 để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt*”.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khoá III) và tinh thần “*Quyết chiến, quyết thắng*” của Hội nghị Chính trị đặc biệt. Ngày 21/4/1964, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị mở rộng tại Ro Ró (Hương Hóa). Sau khi quán triệt Nghị quyết của Trung ương và của Khu ủy Khu 5, căn cứ vào đặc điểm tình hình của địa phương, Hội nghị quyết định phát động phong trào đồng khởi ở nông thôn, đồng bằng, bắt đầu từ tháng 7/1964 đến tháng 01/1965, với quyết tâm: “*Khẩn trương động viên chính trị toàn dân, toàn quân và toàn Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn, tận dụng hết thời cơ thuận lợi mới, đẩy mạnh và liên tục tiêu hao, tiêu diệt địch, mở rộng cao trào khởi nghĩa phá ấp chiến lược, phá thế kìm kẹp của địch, giành lại toàn bộ nông thôn, phát triển nhanh chóng phong trào thị xã; đồng thời củng cố, mở rộng căn cứ địa ở miền núi, giáp ranh, tạo điều kiện xây dựng căn cứ địa ở đồng bằng, tăng cường lực lượng chính trị, vũ trang, kinh tế; phối hợp với chiến trường chung, nhằm đánh bại âm mưu, thủ đoạn mới của chiến dịch; chuyển phong trào trong tỉnh lên một bước quan trọng và giành thắng lợi to lớn*”.

Về chỉ đạo, Hội nghị nhất trí phải có “*diện*” và “*điểm*”. “*Điểm*” phải tập trung sức làm triệt để, “*diện*” phải đều và rộng. Ngoài trọng điểm chính phải có điểm phụ và phải chuẩn bị sẵn sàng điểm dự bị để khi căn bản làm xong trọng điểm chính có thể nhanh chóng chuyển sang trọng điểm mới, liên tục mở loang ra thật nhanh.

Hội nghị kêu gọi: “*Toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân, hãy tăng cường đoàn kết nhất trí, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng, chớp thời cơ thuận lợi, đập bằng mọi khó khăn trở ngại, xông lên tấn công địch, quyết tâm đưa phong trào cách mạng của tỉnh nhà bước lên một tầm cao mới...*”.

Ngày 20/6/1964, Ủy ban khởi nghĩa các cấp (tỉnh, huyện, xã được thành lập), các đơn vị, tổ chức, cơ sở, cán bộ, đảng viên đã tận dụng thời gian, mau chóng hoàn thành các khâu chuẩn bị cho cuộc đồng khởi nổ ra. Trước khi ra quân, các chi bộ Đảng, các đội công tác xã đã tổ chức phổ biến lời kêu gọi của Tỉnh ủy gửi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên nhân dân cách mạng trong tỉnh. Lời kêu gọi của Tỉnh ủy phổ biến đến đâu, không khí chuẩn bị cho cuộc đồng khởi dấy lên mạnh mẽ ở đó, với khí thế như những ngày chuẩn bị khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Vùng Cù, là nơi được Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm khởi điểm của cuộc “*Đồng khởi*” nông thôn, đồng bằng trong tỉnh, vì cơ sở của ta ở đây còn mạnh, sẽ có khả năng thu hút địch, tạo điều kiện cho vùng giáp ranh và khắp các vùng đồng bằng, nông thôn vùng lên. Trước ngày đồng khởi diễn ra, để chuẩn bị cho sự tấn công ở Cù, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cho làm binh biến ở Trung đội tổng vệ số 18 Ba Thành (Ba Lòng) do ban Binh vận tỉnh tổ chức và trận tiêu diệt kẻ địch ở Đầu Mầu của đội 10 (đặc công tỉnh) diễn ra trong đêm 26/6/1964, thu được thắng lợi. Kết quả này không những làm chấn động, suy yếu tinh thần hàng ngũ địch, mà còn tác động cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn huyện tin vào khả năng của mình, tin vào bạo lực cách mạng của quần chúng khi bước vào đấu tranh quyết liệt với quân thù.

Ngày 04/7/1964, bản “*Mật lệnh*” phát động quần chúng phá thế kìm kẹp của địch, giành lại nông thôn, đồng bằng của Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị được truyền về các Đảng bộ trong tỉnh, với nội dung:

“*Chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Nghị quyết Hội nghị Tỉnh ủy (tháng 4/1964), căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, sau khi kiểm tra tình hình và kết quả các bước chuẩn bị, Thường vụ Tỉnh ủy quyết định:*

(1) *Nay lệnh cho các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh mở đợt phát động quần chúng phá thế kìm kẹp, giành lại nông thôn đồng bằng, bắt đầu ngày 05/7/1964.*

(2) Một số vấn đề cần quán triệt trong các bước phát động: Một là, phải nắm vững thời cơ, khẩn trương tranh thủ thời cơ, tận dụng mọi khả năng và điều kiện, đảm bảo cuộc phát động quần chúng thu thắng lợi tốt nhất. Hai là, làm cho quần chúng giác ngộ vùng dậy với khí thế “trống giục cờ rung”, tự quần chúng tham gia mọi việc, tận dụng và phát huy được bạo lực đấu tranh chính trị của quần chúng Nhân dân. Ba là, về nội dung phải nắm vững: triệt hạ tận gốc bộ máy kìm kẹp của địch ở cơ sở, thành lập chính quyền tự quản của Nhân dân, xây dựng thực lực cách mạng, đưa quần chúng tiến lên đấu tranh bằng “hai chân” (quân sự, chính trị) và “ba mũi giáp công” (chính trị, quân sự, binh vận).

(3) Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải dự kiến hết mọi tình huống có thể xảy ra để chủ động đối phó với địch, tập trung sức lực phát động quần chúng theo phương thức “Đồng khởi”. Trong trường hợp phải tiến hành theo “vết dầu loang”, thì phải “loang” thật nhanh, “loang” đến đâu phải củng cố đến đó, thực hiện đúng chế độ báo cáo, thỉnh thị...

(4) Các cấp bộ Đảng, các ngành, đoàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh phải chấp hành mệnh lệnh này một cách nghiêm túc, triệt để. Chúng ta hãy dành toàn bộ sức lực cho cuộc đồng khởi thu được thắng lợi to lớn nhất.”

Đêm mùng 4 rạng sáng ngày 05/7/1964, sau khi nghe đồng chí Vũ Soạn thay mặt Thường vụ Tỉnh uỷ đọc bản “Mật lệnh” phát động đồng khởi, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Lê Bồ - Uỷ viên Thường vụ Tỉnh uỷ, đội công tác xã được sự hỗ trợ của một bộ phận lực lượng vũ trang địa phương đã huy động quần chúng các thôn Mai Lộc, Mai Đàn tự trang bị các loại vũ khí thô sơ, tự tạo, đi lùng bắt bọn tề, vệ ác ôn, phá kim giành quyền làm chủ. Bị đánh bất ngờ, bọn địch tháo chạy toán loạn, một số tên bị ta bắt sống. Phong trào đồng khởi lan nhanh ra khắp cả vùng Cù và thu được thắng lợi. Sáng 06/7/1964, quân và dân vùng Cù tổ chức mít tinh mừng thắng lợi bước đầu đạt được.

Sáng ngày 09/7/1964, địch huy động lực lượng tổ chức phản kích lại ta rất mạnh. Lực lượng vũ trang, chính trị ta tuy ít, lại trang bị chưa đủ súng đạn, song tinh thần chiến đấu rất kiên cường, dũng cảm và được sự hỗ trợ giúp đỡ đắc lực của quần chúng Nhân dân địa phương, nên sau một ngày chiến đấu, quân và dân vùng Cù đã đánh bật được quân địch (khoảng 500 tên, có cả máy bay và cơ giới yểm trợ) ra khỏi thôn Thượng Nghĩa, bảo vệ được quyền làm chủ của Nhân dân. Chính quyền cách mạng tự quản của thôn và xã được thành lập. Kết quả phong trào đồng khởi ở vùng Cù, quân và dân ta đã thu 130 súng các loại, bắt 63 tên ác ôn, gián điệp, gọi 22 tên lính cộng hòa và bảo an ra hàng, bức hàng 15 tên khác, thu khoảng 100 tấn gạo. Rút thanh niên 2 xã Cam Chính, Cam Nghĩa thành lập được một Trung đội bộ đội địa phương của huyện Cam Lộ, thành lập 2 trung đội du kích cho 2 xã Cam Chính, Cam Nghĩa; có 15 thanh niên được bổ sung vào lực lượng vũ trang tỉnh.

Sau đợt đồng khởi mở đầu ở vùng Cù, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy Cam Lộ, các đội công tác ở các xã Cam Thanh, Cam Giang, Cam Thủy... đã luồn sâu vào các thôn, ấp ở vùng đồng bằng phát động quần chúng để diệt ác ôn, phá ách kìm kẹp của địch, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Mặt trận; đồng thời kêu gọi Nhân dân đoàn kết đấu tranh, khôi phục và phát triển cơ sở cách mạng.

Kết quả phong trào đồng khởi vùng nông thôn, đồng bằng trong toàn tỉnh từ ngày 05/7/1964 đến tháng 11/1964, ta đã phá thế kìm kẹp của địch ở 236 ấp chiến lược. Vùng giải phóng được mở rộng từ miền núi Hướng Hóa đến vùng đồng bằng Triệu - Hải, Gio - Cam, chiếm khoảng 4/5 đất đai của toàn tỉnh, với gần 13 vạn dân (127.968 người). Thành lập chính quyền cách mạng tự quản ở các thôn vùng Cù - Cam Lộ, vùng giáp ranh Triệu Phong, Hải Lăng, vùng biển Triệu Phong, đưa được nhiều thanh niên bổ sung vào lực lượng cách mạng của huyện và tỉnh, đặc biệt là của xã. Huy động được sự đóng góp của Nhân dân về lương thực, thực phẩm, bảo đảm được khâu hậu cần tại chỗ cho các lực lượng vũ trang huyện, tỉnh đứng chân hoạt động.

## II. Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

### 1. Ý nghĩa lịch sử

- Phong trào đồng khởi đã giáng một đòn nặng nề vào chiến lược “*Chiến tranh đặc biệt*” của đế quốc Mỹ và tay sai, phá vỡ bộ máy kìm kẹp của địch; là mũi đột phá, mở đầu cho cao trào cách mạng mới, chuyển từ thế phòng ngự, giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, giành thắng lợi. Tuy kết quả còn hạn chế, nhưng đây là sự động viên, cổ vũ lớn lao đối với quân và dân ta, nguyện đi theo cách mạng, theo Đảng vì mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

- Thắng lợi của phong trào đồng khởi khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của đường lối cách mạng của Đảng, thể hiện sâu sắc quan điểm quần chúng của Đảng và Bác Hồ, thấy được sức mạnh to lớn của quần chúng, từ đó phát động và quy tụ đông đảo lực lượng Nhân dân tham gia cuộc đồng khởi.

- Phong trào đồng khởi đã hình thành và phát triển nghệ thuật tiến công địch một cách độc đáo, đó là sự kết hợp bằng “*hai chân*” (quân sự, chính trị) và “*ba mũi giáp công*” (chính trị, quân sự, binh vận). Phong trào đồng khởi đã có tác dụng thúc đẩy phong trào đấu tranh của các tầng lớp Nhân dân ở thị xã, thị trấn; thực hiện sự kết hợp giữa các địa bàn chiến lược rừng núi, nông thôn và đô thị.

- Những chiến công oanh liệt của quân và dân vùng Cù, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị trong phong trào đồng khởi là điểm khởi đầu đầy táo bạo, bất ngờ ngay trong lòng địch, tạo thế và lực để sau đó ta tiếp tục đánh bại chiến lược “*Chiến tranh cục bộ*”, “*Việt Nam hóa chiến tranh*” của đế quốc Mỹ, giải phóng quê hương Cam Lộ vào ngày 02/4/1972 và tỉnh Quảng Trị vào ngày 01/5/1972, cùng

với quân và dân cả tỉnh, cả nước làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

## **2. Bài học kinh nghiệm**

- Trong mọi tình huống phải nắm vững chủ trương, đường lối, nhiệm vụ chiến lược, giữ vững lập trường cách mạng, đề cao tinh thần tự lực, tự cường, linh hoạt, sáng tạo trong phương pháp thực hiện.

- Đảng phải gắn bó mật thiết với Nhân dân; thực hiện tốt công tác vận động và tổ chức quần chúng, coi đó là công tác cơ bản để thúc đẩy phong trào cách mạng của quần chúng không ngừng lớn mạnh. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; nắm chắc và vận dụng chiến lược chiến tranh Nhân dân một cách toàn diện để đánh thắng chiến tranh hiện đại của đối phương.

## **III. PHÁT HUY TINH THẦN ĐỒNG KHỞI ĐỂ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG CAM LỘ VÀ VÙNG CÙA NGÀY CÀNG GIÀU ĐẸP, VĂN MINH**

Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, khí phách anh hùng của phong trào đồng khởi, sau ngày quê hương được giải phóng, đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng bộ và Nhân dân huyện Cam Lộ đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, quyết tâm khắc phục hậu quả chiến tranh, kiến thiết xây dựng quê hương. Sau 52 năm quê hương được giải phóng và 32 năm lập lại huyện, kinh tế - xã hội của địa phương đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt trên 12%; thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2023 đạt 66,52 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,09%; đời sống Nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội đảm bảo, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Đảng bộ huyện có 41 tổ chức cơ sở Đảng, với gần 3.150 đảng viên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, vùng Cù ngày nay đã trở mình vươn lên mạnh mẽ, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân. Đặc biệt đã tập trung khai thác, phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của vùng gò đồi để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, mang lại hiệu quả cao, nhất là các loại cây công nghiệp, lâm nghiệp, cây dược liệu và các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Các ngành nghề, dịch vụ tiếp tục phát triển, tạo việc làm và nâng cao đời sống của người dân. Thu nhập bình

quân đầu người ở 2 xã Cam Chính, Cam Nghĩa ước đạt 61 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,25%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của người dân. Đến nay 2 xã Cam Chính, Cam Nghĩa được UBND tỉnh công nhận đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2022 và đang phấn đấu đạt kiểu mẫu vào năm 2025; có 13/21 thôn được công nhận nông thôn mới mức 1 và mức 2. Chất lượng giáo dục, đào tạo có sự chuyển biến toàn diện, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện các chính sách đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường.

Năm tháng trôi qua, lịch sử đất nước, quê hương đã bước sang những trang mới, nhưng trong lòng mỗi người dân Quảng Trị nói chung và Cam Lộ nói riêng ngọn lửa đồng khởi ở vùng Cửa 60 năm về trước vẫn còn sống mãi. Đó là ngọn lửa đấu tranh kiên cường bất khuất, không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ đã được hun đúc trong suốt cả quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông và được nhân lên bằng niềm tin, sức mạnh trong thời đại mới. Phát huy tinh thần đồng khởi và truyền thống của quê hương Cam Lộ anh hùng, cán bộ và Nhân dân Cam Lộ vững tin, quyết tâm cùng cả tỉnh, cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

## **BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY - HUYỆN ỦY CAM LỘ**